

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๗/ว ๘๑๕๕



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศการประชุมผั่งน้ำ ครั้งที่ ๓ โครงการจัดทำผั่งน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้มอบหมายให้ บริษัท โพรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแต้นส์ จำกัด ดำเนินโครงการจัดทำผั่งน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาในการศึกษา ๒๗๐ วัน โดยพื้นที่ศึกษาครอบคลุมจังหวัดสงขลา พัทลุง และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง สตูล และยะลา

สทนช. ได้กำหนดให้มีการประชุมผั่งน้ำ ครั้งที่ ๓ โครงการจัดทำผั่งน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อนำเสนอ (ร่าง) ผั่งน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะในคราวการประชุมผั่งน้ำ ครั้งที่ ๒ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาและมีส่วนร่วมในการจัดทำผั่งน้ำ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องทานตะวันชั้น ๑ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting ดังนั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลโครงการ และเป็นไปตามหลักปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ สทนช. จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศฯ และประชาสัมพันธ์การประชุมผั่งน้ำ ครั้งที่ ๓ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายสงกรานต์ ศรีมุข ตำแหน่งผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๓๔๔๙ ๙๖๒๘ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ main@progress.co.th เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยันต์ เมืองสง)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๔๗
โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๒



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เรื่อง การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๓ โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ดำเนินงานโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมอบหมายให้บริษัท โพรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้คณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ถึงปัจจุบัน ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้วทั้งสิ้น ๒ ครั้ง ดังนี้

๑. การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เวที ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอ (ร่าง) ผังน้ำให้ผู้มีส่วนได้เสียพิจารณา และมีส่วนร่วมในการจัดทำผังน้ำ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

๒. การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เวที ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอ (ร่าง) ผังน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะในคราวการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๑ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณาและมีส่วนร่วมในการจัดทำผังน้ำ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงขอเรียนเชิญประชาชนที่อยู่ในท้องที่ ประชาชนผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๓ โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องทานตะวัน ชั้น ๑ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting และขอเชิญชวนประชาชนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ผังน้ำ ร่วมตรวจสอบรายละเอียดของผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ รับทราบข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบทางน้ำของผังน้ำ และเตรียมความพร้อมในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และชี้แจงผังน้ำให้หน่วยงานด้านการใช้ที่ดินทราบ โดยมีวิธีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

๑. การแจ้งข้อมูลการประชุม

๑.๑ การปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช ยะลา และสตูล ที่อยู่ในขอบเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.publicconsultation.opm.go.th

๑.๓ ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน

๒. การนำเสนอข้อมูลโครงการ

๒.๑ การบรรยายเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โดยการนำเสนอบนจอภาพในที่ประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับการประชุมในห้องประชุม

๒.๒ การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์โครงการ (waterchartsongkhllake.onwr.go.th)

๓. วิธีการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ โดยวิธีการดังนี้

๓.๑ การแสดงความคิดเห็นด้วยวาจาต่อที่ประชุม

๓.๒ การแสดงความคิดเห็นโดยเขียนลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ให้ในห้องประชุมหรือที่จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ หรือกรอกผ่านแบบฟอร์มใน Google form ที่เข้าถึงผ่าน QR code ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๓.๓ การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์โครงการ (waterchartsongkhlake.onwr.go.th) เฟซบุ๊กโครงการ และไลน์กลุ่มโครงการ

๓.๔ การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.publicconsultation.opm.go.th) โดยการค้นหาด้วยชื่อโครงการ

โดยภายหลังจากการปิดรับความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มใน Google form ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๓ โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.publicconsultation.opm.go.th) และช่องทางออนไลน์ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยประชาชนยังสามารถส่งข้อมูลมายังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหนังสือหรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนายสงกรานต์ ศรีมุข ตำแหน่งผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๓๔๔๙ ๙๖๒๘ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ main@progress.co.th



เว็บไซต์โครงการ



เฟซบุ๊กโครงการ



ไลน์กลุ่มโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชยันต์ เมืองสง)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ



ช่องทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

<https://bit.ly/45pvncr>
Meeting ID : 4249223790
Passcode : publicptc



แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

<https://bit.ly/3tAjJOt>



ผังน้ำ และรายการประกอบผังน้ำ

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
<https://me-qr.com/AJDhmG1s>